

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ชาวเด่นในฉบับ

- ☞ มรพส.พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
- ☞ มรพส. เตรียมต้อนรับผู้แทน สปป.ลาว
- ☞ ขยายเวลายกเลิกรายวิชาเรียนภาคเรียนที่๑
- ☞ สวบ.เชิญอบรมการร้อยมาลัยเสริมสร้างสมาธิ
- ☞ ผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU

มรพส. พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเข้ารับ **การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย** จาก สกอ. **ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายนนี้** โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ประเมินภายใน จะมีการประชุม ก่อนเข้าตรวจประเมิน ในวันที่ ๑๓ กันยายน ณ ห้องประชุม ท ๓๐๘ อาคารที่ปวิชญ์ ก่อนที่จะพบผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ท ๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

สาขาวิชานิติศาสตร์จัดโครงการสัมมนา “วารสารศาสตร์สู่โลกกว้าง”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จะจัดโครงการสัมมนา **“วารสารศาสตร์สู่โลกกว้าง”** ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ป ๓๐๔ อาคารพระปกเกล้า มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อให้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แขนงวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้พร้อมเข้าสู่งานการก้าวเป็นนักวารสารศาสตร์ที่ดีในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาชีพวารสารศาสตร์ โดยจะมีวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานวารสารศาสตร์ อาทิ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำนักวารสารศาสตร์ โปรแกรมนำรู้ สายงานอาชีพวารสารศาสตร์ จรรยาบรรณนักข่าว เป็นต้น

ขยายเวลาเปิดให้บริการสื่อโสตทัศนฯ วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้งานบริการสื่อโสตทัศนฯ ชั้น ๔ อาคาร ๑ **เปิดให้บริการแล้ว** ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. หากผู้ใช้บริการท่านใดสนใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๑ ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

▶▶ **ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต** ในโครงการ ราชภัฏร่วมใจ บริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๙ กันยายน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๑ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มรพส.เตรียมต้อนรับ คณะผู้แทน สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สทว.รับจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ

อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว นำโดย นางบุญมี ชันติวงศ์ หัวหน้าแผนกท่องเที่ยว แขวงสะหวันนะเขต ได้กำหนดการเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาสีเขียวอินโดจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวทั้ง ๓ จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย และตาก รวมทั้ง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักและประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว จากนั้น เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มรพส. ส่วนวังจันทร์ เป็นการเลี้ยงต้อนรับในช่วงอาหารค่ำ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ จัดชุดการแสดง ร่วมต้อนรับจำนวน ๒ ชุด ถือเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ขยายเวลาการยกเลิกรายวิชาเรียน และการชำระเงินบำรุงการศึกษา ๑ / ๒๕๕๕

กองบริการการศึกษา แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากมีนักศึกษาแจ้งความจำเป็นในการขอยกเลิกรายวิชาเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหลังกำหนดเวลาเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักศึกษาที่คาดว่าจะมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดผล

ดังนั้นกองบริการการศึกษา จึงจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขยายเวลายกเลิกรายวิชาเรียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ ภาคปกติ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ และภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ช่วยแจ้งให้นักศึกษาที่ต้องการยกเลิกรายวิชาเรียน และชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วน!! ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คกก. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มรพส. มีมติอนุมัติกรอบฯ ๔ กิจกรรม

งานทุนพัฒนาบุคลากร กบศ. แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. **สนับสนุนทุนการศึกษา** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ ทุน แยกเป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สายวิชาการและสายสนับสนุน) จำนวน ๑๐ ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สายวิชาการ) จำนวน ๑๐ ทุน
๒. **สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ** ระดับศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ทุน ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ทุน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ ทุน
๓. **สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ (ทั้งใน และต่างประเทศ)** จำนวน ๑๐ ทุน เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายเท่านั้น (Oral presentation)
๔. **สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน**

สศว. เชิญชมนิทรรศการ วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน

สศว. ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน
“วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน” โดยจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทร์ ในงาน
มีนิทรรศการ ๘ กลุ่ม ในเขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก



▶▶ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัด
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายนนี้ ณ สำนักงานคณะฯ จึงขอเชิญ
ทุกท่านร่วมทำบุญในวันและสถานที่ดังกล่าว

▶▶ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก(กกร.) ได้จัดงานแสดงความยินดี
ให้กับดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหา
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คนต่อไป ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน

สวบ.ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การร้อยมาลัย : เสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้”

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ
จะจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ครั้งที่ ๔) ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การร้อยมาลัย : เสริมสร้าง
สมาธิการเรียนรู้” ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

อบรมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



วิทยากรโดย อาจารย์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



เก็ร็ดความรู้อ... การร้อยมาลัย เป็นศิลปะไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการฝึกสมาธิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอ่านหนังสือ
ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดสมาธิ
ในการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านหนังสือ แสวงหาความรู้มากยิ่งขึ้น

การร้อยมาลัย เป็นงานที่ประณีตและยังเป็นงานเกี่ยวกับทักษะทางศิลปะ การจัดการในครั้งนี้เป็นการ
สืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยอีกด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่อง การร้อยมาลัยไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทำให้ได้ฝึกสมาธิและยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การฝึกความอดทน ฝึกความรอบคอบ ทำให้จิตใจ
งดงามและยังทำให้เราได้ฝึกทักษะในการทำงาน ฝึกให้เป็นคนใจเย็นอีกด้วย

****ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ คุณอัมรินทร์ แก้วกองทัพ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๒๑๖๓๘๖ เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย ๗๑๐๓ หรือผ่านทาง e-mail : amarin.kae@hotmail.com**

รับสมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่านเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ผู้บริหาร มรพส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลง ก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กับ อบจ. พิชญ์โลก

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาพิชญ์โลก(MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชญ์โลก โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนามเมื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชญ์โลก



โครงการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา พิชญ์โลก เป็นโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริว่าดาราศาสตร์ น่าจะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง ที่ชี้นำสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นสังคมแห่งความรู้ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชญ์โลก ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างหอดูดาวฯ ไร่ประมาณ ๓๐ ไร่ ภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ต.วังพิกูล อ.วังทอง จ.พิชญ์โลก มีถนนทางเข้า-ออก ไฟฟ้า ประปา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมรองรับการก่อสร้าง นับว่าเป็นความโชคดีของชาวพิชญ์โลก ที่ได้มีโครงการที่ดี เกิดขึ้นซึ่งจะสามารถรองรับการเดินทาง มาศึกษาเรียนรู้เรื่อง ดาราศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดพิชญ์โลกและจังหวัดใกล้เคียง

CROW

Climax Romantic Opposite Wisdom



ตบเท้าเข้าประกวดหนุมสาวโครว

Miss & Mister CROW 2012

รางวัลเงินสด 100,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่าอีกกว่า 500,000 บาท

ถึงเวลา **Join in** จากกรอบเดิมๆ เพราะนี่คือเวทีที่จะท้าทายความรู้สึก และตัวตนของคุณ เพื่อความสุดยอด เพียงแค่พกความกล้าใส่กระเป๋ แล้วมาเขย่าให้โลกเห็นได้ที่ CROW

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของนิตยสารโครว CROW จัดการประกวด Best CROW Model 2012 เวทีแจ้งเกิด ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่กำลังแสดงออก มีบุคลิกภาพดี เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘-๒๕ ปี ชิงเงินสด และรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑ ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.crowsmagazine.com โทร.๐-๒๑๙๒-๑๖๘๕-๗ ต่อ ๑๒๐

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ส.พลาชอุ่มพหล อ.เมืองพิชญ์โลก จ.พิชญ์โลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail: kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com